

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๑๘๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบหนังสือยืนยันการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรายงานการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนแล้วรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

จากการตรวจสอบรายงานผลการสำรวจข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในแต่ละจังหวัด รายงานมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง รายงานว่ามีภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๘๔๙ แห่ง รายงานว่าไม่มีภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๕ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่รายงานผลการถ่ายโอน จำนวน ๔,๙๓๖ แห่ง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในพื้นที่จากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีฐานข้อมูลในการพิจารณาภารกิจถ่ายโอนที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๑ แห่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) หัวข้อ “หนังสือราชการ” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือไม่ แล้วจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วนตามแบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด กรณีมีปัญหา/อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจ ทั้งในด้านปัญหาการบริหารจัดการ อัตรากำลัง งบประมาณ รวมถึงการรับมอบทรัพย์สิน หนี้สินที่ค้างและอื่นๆ ให้รายงานคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบ

๑๒. ให้คณะ...

๒. ให้คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบภารกิจถ่ายโอนในแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสำรวจข้อมูลฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้ว่าถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และหาแนวทางแก้ไขในกรณีมีปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรายงานผลการรวบรวมข้อมูลและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยขอให้จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ พร้อมไฟล์ในรูปแบบ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ds0810.8@hotmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

๓. กรณีภารกิจใดที่มีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจถ่ายโอนตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาเห็นว่ามีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง ให้คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหนังสือยืนยันว่ามีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จริง เพื่อเป็นหลักฐาน โดยให้ใช้แบบหนังสือยืนยันการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. กรณีมีการส่งมอบภารกิจถ่ายโอนภายหลังที่ได้จัดทำข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบ และให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๑, ๒๓๐๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๕๕๖  
ผู้ประสานงาน นางสาววาสนา ยี่รงค์ ๐๙๓ ๖๙๗ ๓๑๖๒